

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและสังคม โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังเสริมช่วยรัฐบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลท่าศาลาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยหญิง ๕๐ เตียง และสำหรับผู้ป่วยชาย ๕๖ เตียง รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ามาพักรักษาตัวจำนวน ๕ คน เป็นผู้ป่วยชาย ๓ คน ผู้ป่วยหญิง ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นหลังได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหลักแล้ว</p>	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วาระที่ ๑.๒.๒	THE Impact Rankings Results	<p>รับทราบด้วยความขอบคุณและชื่นชมยินดีสำหรับความมุ่งมั่นและการทำงานอย่างหนักในครั้งสำคัญของอธิการบดี ทีมบริหาร รวมทั้งบุคลากรทุกคนที่สามารถนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Time Higher Education (THE) ได้เป็นครั้งแรกในอันดับที่ ๖๐๑ - ๘๐๐ ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑๕ จากจำนวน ๒๕ สถาบันของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้ารับการจัดอันดับ โดยอยู่ในอันดับเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร</p>	ศูนย์กิจการนานาชาติ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>เหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนน ๔๙.๓ จาก ๑๐๐ คะแนน ถึงแม้จะยังไม่ได้อันดับที่สูงตามที่ควรพอใจ แต่การได้รับจัดอันดับในครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยได้สำรวจและพิจารณาถึงข้อจำกัดที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ขยับไปสู่อันดับที่สูงขึ้นในปีต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยฯ จะส่งผลงานให้ THE พิจารณาจัดอันดับต่อไป เนื่องจากข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเวลา ๕ ปีย้อนหลัง ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ THE แล้ว โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มอีก ๓ ด้าน รวมเป็น ๑๐ ด้านจากทั้งหมด ๑๗ ด้านตามเกณฑ์ของ THE</p>		
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง แผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓	รับทราบแผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตรนิติศาสตร์ บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็น Area for Improvement ซึ่งตามที่ได้นำเสนอไว้ นั้น ยังไม่ตรงประเด็นและไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การประเมินฯ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ขอให้หลักสูตรฯ ระบุโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในส่วนของ Area for Improvement ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร พิจารณาก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขข้อปริญญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓</p>	<p>อนุมัติให้แก้ไขข้อปริญญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ คน จากเดิม “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)” เป็น “นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)” ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขอยกเลิกการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จำนวน ๑ คน จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>อนุมัติให้ยกเลิกการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จำนวน ๑ คน จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>ขออนุมัติปริญญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)</p>	<p>อนุมัติปริญญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ คน</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๔</p>	<p>ขออนุมัติจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จूरිරัตน์ สำเร็จ ประสงค์ ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย</p>	<p>อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์จूरිරัตน์ สำเร็จ ประสงค์ อายุ ๖๖ ปี ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	(กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๘ หน่วยภาระงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุตา วนาลีสิน ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุตา วนาลีสิน อายุ ๖๕ ปี (นับถึงวันเริ่มปฏิบัติงาน) ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สัญญาจ้างสัญญาที่ ๒ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ หน่วยภาระงาน (งานสอน ๖๖๖ หน่วยภาระงาน งานวิจัย ๓๕๐ หน่วยภาระงาน งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๒๘๔ หน่วยภาระงาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงสุมาลี บุญมา อายุ ๖๕ ปี ๒๔ วัน ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) เพื่อเป็นอาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สัญญาจ้างสัญญาที่ ๓ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ หน่วยภาระงาน (ปฏิบัติงานบริหารวิชาการ ๗๒๐ หน่วยภาระงาน งานสอน ๒๒๐ หน่วยภาระงาน งานวิจัย ๒๐๐ หน่วยภาระงาน งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมหรืองานอื่น ๆ ที่	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ได้รับมอบหมาย ๑๐๐ หน่วยภาระงาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕	
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ บุญนิตย์ ทวีบุรณ์ เป็นรองคณบดี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์บุญนิตย์ทวีบุรณ์ เป็นรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงานอำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงานอำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยขอให้เพิ่มข้อความต่อท้ายข้อความเดิม เป็น ดังนี้ “กรณีไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนพนักงานสายบริหารวิชาการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทน และเมื่ออธิการบดีได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนพนักงานสายบริหารวิชาการตาม (๒) และ (๔) แล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒๕ หลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และจำนวน ๑๐ หลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ แต่เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่ได้ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรโดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปจากวันที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>๑. ชี้แจงเหตุผลในการขอให้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน</p> <p>๒. ในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการขออนุมัติให้หลักสูตรมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง</p>		
วาระที่ ๔.๒.๒	ขอแก้ไขข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และให้ใช้แทนฉบับเดิม ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	<p>รับทราบผลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและขอบคุณคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยทุกคณะที่ได้ทำหน้าที่ด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้สัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามค่าตัวชี้วัดที่กำหนด โดยอาจกำหนดเป็น OKR เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น และที่ประชุมขอขอบคุณและชื่นชมอธิการบดีที่ได้ผลักดันและสนับสนุนในทุกวิถีทางเพื่อให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการในจำนวนที่มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยเทียบจากจำนวนอาจารย์ในช่วงต้นที่อธิการบดีเข้ารับตำแหน่ง จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงร้อยละ ๖๐ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ ณ</p>	เลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงยังคงต้องใช้เวลาอาจารย์ใหม่เหล่านี้ทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะ	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การปรับแผนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ระลอก ใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รับทราบ
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยขอเน้นการประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-

นางเสาวณีย์ เหล็กเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์